

# BẢN TIN DỰ ÁN SỐ. 32 Tháng 7/2019

## Thực hiện tập huấn tại Nhật Bản về “Quản lý chăm sóc”



Tại Hiệp hội Điều dưỡng Nhật Bản, Chủ tịch Toshiko Fukui đã giới thiệu chiến dịch Điều dưỡng ngày nay. Những học viên thảo luận về ước muốn hiện thực hóa một xã hội lành mạnh với sức mạnh của ngành điều dưỡng tại Việt Nam



Từ ngày 27/5 đến ngày 5/6/2019, tại JICA Yokohama, đã thực hiện khóa đào tạo với mục đích tăng cường năng lực quản lý đào tạo cho người quản lý điều dưỡng bệnh viện, cơ sở y tế (trung ương, tỉnh). Có tổng cộng 12 người tham gia, bao gồm cán bộ của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo-Bộ Y tế, cán bộ quản lý điều dưỡng của Sở Y tế, bệnh viện của tỉnh thí điểm, những người có liên quan đến đào tạo điều dưỡng của Việt Nam.

Đào tạo không chỉ giới hạn ở đào tạo thực hành lâm sàng là phạm vi của dự án này, mà thông qua việc thị sát, trao đổi ý kiến với những người liên quan của bệnh viện, trường đại học, chính quyền và các tổ chức chức năng, học viên được học về vai trò, chức năng và quan hệ của khoa điều dưỡng với phòng ban quản lý y tế, về cách hợp tác với các tổ chức trong phát triển nguồn nhân lực. Ngoài ra, thông qua khóa đào tạo đã có thể thảo luận về cách phát triển nguồn nhân lực tập trung các vấn đề y tế dự kiến Việt Nam sẽ sớm đối mặt như già hóa, nhu cầu y tế cuối đời.

Vào ngày tập huấn cuối cùng, các học viên báo cáo tầm nhìn, chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực mà họ học tập được trong quá trình tập huấn. Mỗi kế hoạch có nội dung liên quan đến Đầu ra 3 của dự án, bằng việc hỗ trợ kế hoạch hành động của học viên, chúng tôi tin rằng nó sẽ góp phần hiện thực hóa kết quả dự án.



Tìm hiểu về sự hợp tác đa ngành thông qua các trò chơi với sự hỗ trợ của Dr. Kenichiro Taneda (Viện Khoa học sức khỏe)



Trải nghiệm thực hành điều dưỡng lão khoa tại Đại học Kitasato - Một cơ hội để suy nghĩ lại về cách chăm sóc và định hướng phát triển nguồn nhân lực bằng cách nắm bắt các vấn đề về tinh thần và thể chất của người cao tuổi như là vấn đề của bản thân.



Tại Trung tâm Ung thư tỉnh Shizuoka, học viên không chỉ học các bài giảng mà còn học cách chăm sóc từ các cơ sở như phòng chăm sóc thư giãn tại nhà, vườn hoa hồng.



Tại buổi tổng kết hóa học, Dr. Ibi Tomomi, Group 2, Team 3, Health JICA HQ, chuyên gia Aika Hirotsugu đã tham gia. Mong muốn kế hoạch hành động của học viên được triển khai sau khi về nước.

Ngày	Nội dung chính	Nơi thị sát • Nơi cử giảng viên
1	Đào tạo liên tục điều dưỡng và vai trò của Hội điều dưỡng	Hội điều dưỡng Nhật bản
2	Đào tạo liên kết đa ngành và an toàn y tế ( Hội thảo)	Viện khoa học sức khỏe quốc gia
3	Đào tạo trong bệnh viện dựa theo năng lực( thăm quan đào tạo điều dưỡng), vai trò và chức năng của khoa điều dưỡng	Bệnh viện Đại học Kitasato
4	Thực tế đào tạo điều dưỡng thông qua liên kết giữa các tổ chức, đào tạo điều dưỡng trong trường đại học(tham gia đào tạo liên kết đa ngành nghề, trải nghiệm người cao tuổi, diễn tập PCPC)	Khoa điều dưỡng Đại học Kitasato
5	Đào tạo trong viện, chăm sóc giảm nhẹ, hỗ trợ tại nhà, hợp tác y tế	Trung tâm Ung thư tỉnh Sizuoka
6	Khái quát đào tạo nhân lực điều dưỡng của tỉnh, hệ thống thực hiện (tỉnh, đại học, hợp tác với Hội điều dưỡng)  Hoạt động y tế cộng đồng do thành phố thực hiện	Hội điều dưỡng tỉnh Shizuoka  Sở Y tế tỉnh Shizuoka  Đại học tỉnh Shizuoka  Tp Kakegawa
7	Phát biểu kế hoạch hoạt động  Lễ kết thúc	JICA Trụ sở chính  Dự án